

Số: 63/TA-TDKT

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 01 năm 2019

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2019

Đề tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, đặc biệt tiếp tục thực hiện nghiêm túc chủ đề hành động “*Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý*” của hệ thống TAND.

Phát huy thành tích đã đạt được trong năm 2018, căn cứ phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2019, hưởng ứng phát động phong trào thi đua của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và TAND tối cao, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND hai cấp tỉnh Đắk Lắk phát động phong trào thi đua năm 2019 với chủ đề: “*Cán bộ, công chức và người lao động TAND hai cấp tỉnh Đắk Lắk phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019*”.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động, tạo khí thế thi đua sôi nổi, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng và Chỉ thị của Chánh án TAND tối cao về các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019.

Phát hiện nhân tố mới, mô hình mới, tập thể tiên tiến, gương người tốt việc tốt, công việc sáng tạo có tác động sâu sắc đến hiệu quả công tác, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức, nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay; góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, xây dựng bộ máy, tổ chức xã hội trong cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Tổ chức vinh danh, khen thưởng, biểu dương kịp thời, tạo sự lan tỏa trong hệ thống TAND và xã hội.

2. Yêu cầu

Công tác thi đua, khen thưởng phải được triển khai kịp thời, nghiêm túc, thường xuyên, khắc phục các mặt công tác còn tồn tại, hạn chế; tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và bám sát các nhiệm vụ chung của toàn hệ thống TAND, nhiệm vụ chính trị của địa phương, điều kiện thực tế của từng đơn vị để phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao. Thực hiện tốt công



tác sơ kết, tổng kết phong trào thi đua và rút ra bài học kinh nghiệm, nhân rộng các điển hình tiên tiến, biểu dương khen thưởng kịp thời, chính xác để phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, chất lượng, hiệu quả, tạo động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi các tiêu chí thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm công tác của từng cơ quan, đơn vị; gắn kết chặt chẽ kết quả của phong trào thi đua với công tác khen thưởng; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao làm tiêu chí chủ yếu để đánh giá thành tích của các tập thể, cá nhân; bình xét, đề nghị khen thưởng, bảo đảm đúng người, đúng thành tích, khách quan, công khai, công bằng, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật, tạo động lực để các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA

Các đơn vị cần bám sát nhiệm vụ chính trị của hệ thống TAND, của địa phương để tiếp tục đổi mới và thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng theo các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về *“Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”*; Chỉ thị số 03/2014/CT-CA ngày 11/6/2014 của Chánh án TAND tối cao về *“Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong TAND các cấp”*; Kế hoạch số 99/KH-TANDTC-TĐKT ngày 15/5/2017 về tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng điển hình tiên tiến TAND giai đoạn 2017 - 2020. Nhằm tạo nên sự chuyên biến mạnh mẽ trong tổ chức phong trào thi đua yêu nước và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng trong thời kỳ mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp, phù hợp với sự đổi mới về tổ chức và hoạt động của hệ thống TAND, thực hiện đúng, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của hệ thống TAND.

2. Phấn đấu hoàn thành vượt mức cao nhất các chỉ tiêu giải quyết, xét xử các loại vụ án theo quy định của hệ thống TAND. Trong đó tập trung xây dựng các chỉ tiêu đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án nhất là các vụ án lớn, trọng điểm, án tham nhũng; kiên quyết không để xảy ra việc kết án oan người không có tội, bỏ lọt tội phạm; phấn đấu giảm tội đa tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan, án quá hạn luật định; nâng cao tỷ lệ hòa giải thành trong giải quyết các vụ án dân sự, đối thoại trong các vụ án hành chính; thực hiện tốt việc tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm và công khai bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử TAND; chấm dứt tình trạng chậm gửi bản án, quyết định cho đương sự, cơ quan hữu quan.

3. Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng trong việc lãnh đạo tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua. Các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng đơn vị phải trực

tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực trong công tác.

4. Nội dung các phong trào thi đua phải gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của TAND và của địa phương. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng đảng, xây dựng tổ chức TAND. Hướng các phong trào thi đua vào việc nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực quản lý TAND, đổi mới thủ tục hành chính tư pháp, xây dựng nề nếp làm việc khoa học, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân được tiếp cận công lý và khi đến giải quyết công việc tại Tòa án.

5. Thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng nhằm tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức TAND trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm túc Luật phòng, chống tham nhũng, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức TAND; thường xuyên kiểm tra, thanh tra nội bộ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm, tiêu cực của cán bộ, công chức; thực hiện tốt kế hoạch cải cách chế độ công vụ theo đúng lộ trình đề ra; tăng cường vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối với công tác thi đua, khen thưởng.

6. Phong trào thi đua của TAND hai cấp bám sát chủ đề xuyên suốt của phong trào thi đua trong hệ thống TAND "*Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư*", với phương châm "*Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân*", gắn với việc đẩy mạnh "*Học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*" theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và phong trào thi đua năm 2019, với chủ đề "*Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động TAND phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2019, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và làm theo tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước*" do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND phát động.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ vào nhiệm vụ công tác và tình hình thực tế của đơn vị để chủ động đề ra mục tiêu, xây dựng kế hoạch và phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND hai cấp tỉnh Đắk Lắk thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng năm 2019.

2. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND hai cấp tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm soạn thảo các văn bản triển khai, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; hướng dẫn và đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này đối với các đơn vị. Phối hợp với Văn phòng TAND tỉnh đề đăng tải kịp thời các nội dung triển khai công tác thi đua, khen thưởng và tuyên truyền, nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong hệ thống.

3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc TAND tỉnh, Chánh án TAND cấp huyện có trách nhiệm tổ chức quản trị, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản có liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng đồng thời xây dựng Kế hoạch cụ thể cho đơn vị mình nhằm hoàn thành tốt công tác thi đua, khen thưởng năm 2019; phối hợp với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND hai cấp tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động thi đua khi có yêu cầu; tổ chức các phong trào thi đua theo thẩm quyền.

Với tinh thần chung sức, đồng lòng vì công lý, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND hai cấp tỉnh Đắk Lắk yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức và người lao động thuộc TAND hai cấp tỉnh Đắk Lắk đoàn kết, gắn bó, thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong năm 2019.

Nơi nhận:

- Vụ TĐKT-TANDTC;
- Ban TĐKT tỉnh Đắk Lắk;
- Đảng ủy TAND tỉnh;
- Các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 3;
- Lãnh đạo TAND tỉnh;
- Các đoàn thể thuộc TAND tỉnh;
- TAND cấp huyện;
- Hội đồng TĐKT TAND tỉnh;
- Lưu: VP, TT HĐTĐKT.

**TM. HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Duy Hữu
Nguyễn Duy Hữu